



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สอบเข้ามหาวิทยาลัยเปลี่ยนใหม่อีก

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งภายหลังการประชุม รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชัน และมีมติให้ใช้องค์ประกอบ 3 ส่วนมาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย (GPAX) ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) โดยจะยกเลิกคะแนนผลการเรียนกลุ่มสาระวิชา (GPA) และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET อย่างไรก็ตาม สำหรับค่านำหนักขององค์ประกอบใหม่แต่ละตัวจะเป็นเท่าใดนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการสรุปเพราะจะต้องไปศึกษาก่อน ทั้งนี้ องค์ประกอบใหม่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 ส่วนการคัดเลือกสำหรับการปีการศึกษา 2550-2552 จะยังใช้องค์ประกอบและค่านำหนักขององค์ประกอบต่าง ๆ เหมือนเดิม

ประธาน ทปอ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพราะจากการศึกษาข้อมูลพบว่าองค์ประกอบเดิมคือ GPAX และ GPA มีค่าสัมพันธ์กันอยู่แล้ว ส่วน O-NET และ A-NET ก็มีเนื้อหาการสอบที่ซ้ำซ้อนกัน ดังนั้นจึงควรจะใช้เพียงคะแนนใดคะแนนหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งการใช้ องค์ประกอบใหม่ยังจะช่วยลดปัญหาการสอบที่ซ้ำซ้อนและลดการกวาดวิชาลงได้อีกด้วย ส่วนการทดสอบความถนัดจะเป็นการวัดทักษะทั่วไปและความสามารถเฉพาะของเด็กแต่ละคน ถือเป็นมิติใหม่ในการวัดผล ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่นำการทดสอบ ดังกล่าวมาใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาอยู่แล้ว เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งก็ได้ผลดี เพราะสามารถคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติได้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ

"การทดสอบความถนัดอาจจะมีการจัดสอบปีละ 2-3 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะนำการทดสอบความถนัดมาใช้จริงจะต้องมีการนำไปทดลองใช้กับการคัดเลือกในระบบรับตรงของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก่อน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ ซึ่งในระหว่างนี้หากใครมีข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับ

องค์ประกอบใหม่ดังกล่าวก็สามารถเสนอความเห็นให้แก่ทปอ.ได้” รศ.ดร.
วันชัย กล่าว